

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๖

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสวนผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสิงปการ ฤทธิพันธ์	ประธานสภา อบต.	สิงปการ ฤทธิพันธ์	
๒	นายอุดม ภูพานม	รองประธานสภาอบต.	อุดม ภูพานม	
๓	นางสุบรรณ สร้อยวงษา	เลขานุการสภา อบต.	สุบรรณ สร้อยวงษา	
๔	นายทองนาค ปราณีสอน	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๑	ทองนาค ปราณีสอน	
๕	นางสาวเยาวรัตน์ นาถ้ำเพชร	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๒	เยาวรัตน์ นาถ้ำเพชร	
๖	นายประสาตร์ นาทาดทอง	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๔	ประสาตร์ นาทาดทอง	
๗	นายสุวิชาญ วิเทห์	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๕	สุวิชาญ วิเทห์	
๘	นายจำรอง ตริศุณย์	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๖	จำรอง ตริศุณย์	
๙	นายสมชาย สุตินวงศ์	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๗	สมชาย สุตินวงศ์	
๑๐	นายคำพันธ์ วิเศษนันท์	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๙	คำพันธ์ วิเศษนันท์	
๑๑	นายคำเพชร ไชยมาตย์	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๑๑	คำเพชร ไชยมาตย์	
๑๒	นางอณงลักษณ์ นาทาดทอง	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๑๒	อณงลักษณ์ นาทาดทอง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมพักตร์ สุวิชา	รองนายก อบต.โคกสะอาด	สมพักตร์ สุวิชา	
๒	นางจงกล วงศ์มาตร	เลขานุการนายก อบต.โคกสะอาด	จงกล วงศ์มาตร	
๓	นางพัชรินทร์ เวสสุกรรม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	พัชรินทร์ เวสสุกรรม	
๔	นายบุญส่ง นาสมสร้อย	หัวหน้าสำนักปลัด	บุญส่ง นาสมสร้อย	
๕	นางมาลิสสา กล้าขยัน	ผอ.กองการศึกษาฯ	มาลิสสา กล้าขยัน	
๖	นางอภิญญา วินทะไชย	นักวิชาการศึกษา	อภิญญา วินทะไชย	

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มาพร้อมกัน ครบองค์ประชุมแล้วมาพร้อมกันครบองค์ประชุมแล้วประธานสถานายสิงปการ ฤทธิพันธ์ ได้กล่าวเปิดการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ /๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายสิงปการ ฤทธิพันธ์
ประธานสภาฯ

เรื่อง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

-ตามที่ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยแรก เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้เสนอให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ศึกษา เรื่อง ข้อบัญญัติการขุดดินและถมดิน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดได้ชะลอการบังคับใช้ไว้ และให้ท่านสมาชิกได้ไปศึกษาเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไปตามรายละเอียดที่แจกไปแล้ว

- ตามที่นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดได้ยื่นญัตติเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง พิจารณาปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองน้ำสาธารณะดอนกรมหมู่ที่ ๒,๓,๔,๑๑ และพิจารณาการก่อสร้างอาคารชั่วคราวตลาดนัดหนองข้างตายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดได้ทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นผู้อภิปราย ชี้แจงหรือเป็นผู้แถลงญัตติแทนในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยประจำปี ๒๕๖๖ สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสวนผึ้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๕๖ วรรคสอง ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอญัตติผู้แปรญัตติตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบเป็นหนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการบริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงแทนก็ได้ ทั้งนี้นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้มอบให้นายสมพักตร์ สุวิชา ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ชี้แจงแทน

ระเบียบวาระที่ ๒

นายสิงปการ ฤทธิพันธ์
ประธานสภาฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ

น.ส.เยาวรัตน์ นาถ้ำเพชร
ส.อบต.ม.๒

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวเยาวรัตน์ นาถ้ำเพชร ส.อบต.หมู่๒ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประกอบด้วย

๑.นายทองนาค ปราณีสอน ส.อบต.หมู่ ๑ ประธานกรรมการ

๒.นางอณงลักษณ์นาถาดทอง ส.อบต.หมู่ ๑๒ กรรมการ

๓.นางสาวเยาวรัตน์นาถ้ำเพชร ส.อบต.หมู่ ๒ เลขานุการฯ

ได้ตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เรียบร้อยเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

นายสิงปการ ฤทธิพันธ์
ประธานสภาฯ

มีท่านสมาชิกท่านใดที่จะทำการแก้ไขหรือเห็นว่าไม่ถูกต้อง ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

นายสิงปการ ฤทธิพันธ์
ประธานสภาฯ

เป็นรับรองเอกฉันท์
การตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสมาชิกฯ รับรอง
รายงานการประชุมแล้ว

ระเบียบวาระที่๓

เรื่อง กระทุ้งถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่๕

นายสิงปการ ฤทธิพันธ์
ประธานสภาฯ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑การพิจารณาปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองน้ำสาธารณะดอนกรมหมู่ที่ ๒,๓,๔,๑๑

นายสมพัทธ์ สุวิชา
รองนายกฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดผู้
ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายสมพัทธ์ สุวิชา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด การปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองน้ำสาธารณะดอนกรมหมู่ที่ ๒,๓,๔,๑๑ ที่
ได้ทำการขุดลอกไปแล้ว ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดได้ประชุม
พิจารณาปรับพื้นที่คันคูดินหนองให้ต่ำลงและปลูกต้นไม้ยืนต้นบนคูหนอง เพื่อที่เรา
จะได้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นจึงได้เสนอพิจารณาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ หนองน้ำสาธารณะดอนกรมหมู่ที่ ๒,๓,๔,๑๑ และจะนำดินที่เหลือมาถม
สถานที่ที่จะเตรียมการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาดที่เราได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้ว

นายสิงปการ ฤทธิพันธ์
ประธานสภาฯ

เชิญท่านสมาชิกสภาฯครับ

<p>นายคำเพชร ไชยมาตร ส.อบต.ม.๑๑</p>	<p>กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายคำเพชร ไชยมาตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๑ การพิจารณาปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองน้ำสาธารณะตอน กรมหมู่ที่ ๒,๓,๔,๑๑ อยากทราบว่าใช้งบประมาณเท่าไร และมีความจำเป็นเร่งด่วนขนาดไหนครับ</p>
<p>นายสมพัทธ์ สุวิชา รองนายกฯ</p>	<p>กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายสมพัทธ์ สุวิชา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด การปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองน้ำสาธารณะตอนกรมหมู่ที่ ๒,๓,๔,๑๑ ไม่มีการใช้งบประมาณครับ และเป็น การปรับทางน้ำช่วงหน้าฝนไม่ให้น้ำไหลลง ไปพื้นการเกษตรของประชาชนบริเวณนั้นและพื้นที่ใกล้เคียง</p>
<p>นายสิงปการ ฤทธิพันธ์ ประธานสภาฯ</p>	<p>มีสมาชิกสภาท่านใดเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>มีสมาชิกสภาทั้งหมด จำนวน ๑๒ ท่าน เห็นชอบ จำนวน ๑๑ ท่าน ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)</p>
<p>นายสิงปการ ฤทธิพันธ์ ประธานสภาฯ</p>	<p>ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองน้ำสาธารณะตอนกรมหมู่ที่ ๒,๓,๔,๑๑</p>
<p>นายสิงปการ ฤทธิพันธ์ ประธานสภาฯ</p>	<p>๕.๒พิจารณาการก่อสร้างอาคารชั่วคราวตลาดนัดหนองข้างตายน</p>
<p>นายสมพัทธ์ สุวิชา รองนายกฯ</p>	<p>กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายสมพัทธ์ สุวิชา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดการก่อสร้างอาคารชั่วคราวตลาดนัดหนองข้างตายเป็นอีกหนึ่งนโยบายของผู้บริหารเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนสินค้าในชุมชนจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนส่งเสริมความเจริญให้แก่ชุมชนเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเรายังสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบุญบั้งไฟ หรือบุญประเพณีต่างๆที่คาดว่าจะจัดทำขึ้นในทุกปี ในการก่อสร้างครั้งนี้เราจะใช้ไม้จากการรื้อถอนอาคารหลังเดิมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดส่วนแรงงานก็จะขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดทุกท่านและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดทุกท่าน</p>

<p>นายสิงปการ ฤทธิพันธ์ ประธานสภาฯ</p>	<p>ขอเพิ่มเติมอีกเรื่องการใช้ประโยชน์ที่สาธารณะหนองน้ำสาธารณะดอนกรมหมู่ที่ ๒,๓,๔,๑๑ และการใช้ประโยชน์ที่สาธารณะหนองน้ำสาธารณะหนองข้างตายเป็น ได้มีการประชาคมประชาชนแล้วหรือยัง และผ่านการเห็นชอบจากประชาชนแล้ว ใหม่นะครับ</p>
<p>นายสมพัทธ์ สุวิชา รองนายกฯ</p>	<p>กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายสมพัทธ์ สุวิชา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดได้มีการประชาคมหมู่บ้าน แล้วทั้งสองที่ โดยมีการประชาคม ณ หอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดครับ</p>
<p>นายสิงปการ ฤทธิพันธ์ ประธานสภาฯ</p>	<p>เชิญท่านสมาชิกครับ</p>
<p>นายคำเพชร ไชยมาตร ส.อบต.ม.๑๑</p>	<p>กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายคำเพชร ไชยมาตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๑ การก่อสร้างอาคารชั่วคราวตลาดนัดหนองข้างตายเป็น แบบหรือยังครับ และใช้งบประมาณหรือไม่</p>
<p>นายสุวิชาญ วิเทห์ ส.อบต.ม.๕</p>	<p>กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายสุวิชาญ วิเทห์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด หมู่ที่ ๕ การก่อสร้างอาคารชั่วคราวตลาดนัดหนองข้างตายเป็นได้ลงพื้นที่เพื่อดูพื้นจริงแล้วมีความเป็นห่วงว่าต้นไม้มากมายเราจะตัดทิ้งทั้งหมดไหม เสียตายว่าน่าจะคงไว้เพื่อเป็นร่มเงาและสร้างความร่มรื่นแก่ผู้มาตลาดใหม่ครับ</p>
<p>นายสมพัทธ์ สุวิชา รองนายกฯ</p>	<p>กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายสมพัทธ์ สุวิชา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตอนนี้อยู่ไม่แบบแปลนที่ชัดเจน แต่ให้ดำเนินการคร่าวๆไว้แล้วเสร็จ เมื่อไหร่ก็นำมาให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้รับทราบครับส่วนเรื่องงบประมาณใน การก่อสร้างได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วแรงงานเป็นสมาชิกสภาฯทุกท่านและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดทุกคน ส่วนสถานที่ก่อสร้างเป็นห่วงเรื่องการ ตัดต้นไม้ทางฝ่ายบริหารจะเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมลงพื้นที่เพื่อดูว่าสถานที่ใด เหมาะสมที่สุดถึงจะทำการก่อสร้างครับ</p>

<p>นายสิงปการ ฤทธิพันธ์ ประธานสภาฯ</p>	<p>สมาชิกสภาฯท่านใดเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ</p> <p>มีสมาชิกสภาทั้งหมด จำนวน ๑๒ ท่าน เห็นชอบ จำนวน ๑๑ ท่าน ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)</p>
<p>นายสิงปการ ฤทธิพันธ์ ประธานสภาฯ</p>	<p>ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการก่อสร้างอาคารชั่วคราวตลาดนัดหนองข้างต่าย</p>
<p><u>ระเบียบวาระที่ ๖</u> นายสิงปการ ฤทธิพันธ์ ประธานสภาฯ</p>	<p>อื่นๆ เชิญท่านสมาชิกสภาฯครับ</p>
<p>นายวิเชียร สินธุ์ชัย รองนายกฯ</p>	<p>กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายวิเชียร สินธุ์ชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด กระผมขอยกย่องสมาชิกสภาทุกท่านที่เป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดในชุมชน ที่ให้คำแนะนำปรึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ กระผมขอความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมงาน บุญคุณลานระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการเตรียมการจัดกิจกรรมต่างๆตามคำสั่งที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้วทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองการศึกษาและนักวิชาการศึกษาได้นัดแนะอีกครั้งหนึ่งหลังจากเลิกการประชุมแล้ว</p>
<p>นายอุดม ภูพานม รองประธานสภาฯ</p>	<p>กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายอุดม ภูพานม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด กระผมขอฝากประธานผ่านไปยังผู้บริหาร บ้านหนองบัว หมู่ที่๓ ได้รับความเดือดร้อนเรื่องถนนที่ใช้สัญจรไปมาในหมู่บ้านช่วงสามแยกที่เดิมที่มีปัญหาตลอด อยากให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดได้แก้ไข ปัญหาอย่างเร่งด่วนด้วยเบื้องต้นก็น่าจะเอาดินลูกรังลงปรับเกรดพื้นที่ก่อน เคยได้ทำหนังสือมาแล้วนานแล้วก็ยังเห็นเงียบอยู่ไม่ทราบว่าเป็นการไปถึงไหนแล้ว ช่วยดำเนินแก้ไขให้ด้วยครับ</p>

- นายจำรอง ตรีศุณย์**
ส.อบต.ม.๖
- กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายจำรอง ตรีศุณย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดหมู่ที่ ๖ บ้านดอนขาหมู่ที่ ๖ ไฟฟ้าส่องสว่างตามจุดต่างๆได้ดับไปหลายจุดแล้วและผมได้ทำหนังสือส่งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นานแล้วไม่ทราบว่าจะเรื่องนี้ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วขอให้ผู้บริหารได้ดำเนินการติดตามให้ด้วยครับเพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อนครับ
- นายประสาตร์ นาถาทอง**
ส.อบต.ม.๔
- กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายประสาตร์ นาถาทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดหมู่ที่ ๔ ขอรื้อเกี่ยวกับรถชนดินวิ่งเส้นทางในหมู่บ้านทำให้ถนนได้รับเสียหายขอให้ท่านผู้บริหารได้ลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยครับ
- นางอนงลักษณ์ นาถาทอง**
ส.อบต.ม.๑๒
- กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางอนงลักษณ์ นาถาทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดหมู่ที่ ๑๒ อยากจะสอบถามผู้บริหารเรื่องการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ของหมู่ที่ ๑๒ ทั้งนี้อยากแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาเป็นโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบฝาปิดจะได้ใหม่ เพราะประชาชนในพื้นที่มีปัญหาเรื่องความเดือดร้อนเรื่องนี้มากไม่มีทางระบายน้ำออกจากหมู่บ้านทำให้น้ำท่วมขังถนนที่ใช้สัญจรไปมา
- นายสมพัทธ์ สุวิชา**
รองนายกฯ
- กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายสมพัทธ์ สุวิชา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องปัญหาต่างๆของประชาชนในพื้นที่ผู้บริหารได้รับทราบทุกปัญหาแล้วและจะเร่งทำการแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและขอความอนุเคราะห์ให้ทุกท่านได้ทำเป็นหนังสือเข้ามาด้วยเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาจะได้ไปให้ถูกจุดที่ได้รับความเดือดร้อนขอบคุณครับ
- นายสิงปการ ฤทธิพันธ์**
ประธานสภาฯ
- ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสวนผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ การแต่งกายขอใส่เสื้อสีเหลือง มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีผมขอเลิกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๖ ครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐น.

(ลงชื่อ) สุพรรณ สร้อยวงษา ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสุพรรณ สร้อยวงษา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.โคกสะอาด ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วเมื่อ
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) ทองนาค ปราณีสอน ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายทองนาค ปราณีสอน)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด หมู่ที่ ๑ ต.โคกสะอาด
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ) อนงค์ลักษณ์ นาถาทอง ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นางอนงค์ลักษณ์ นาถาทอง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๒ ต.โคกสะอาด
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ) เยาวรัตน์ นาถ้ำเพชร ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเยาวรัตน์ นาถ้ำเพชร)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด หมู่ที่ ๒ ต.โคกสะอาด
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคก
สะอาด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔

(ลงชื่อ) สิงปการ ฤทธิพันธ์

(นายสิงปการ ฤทธิพันธ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด